

บทคัดย่อ

ปัญหา / สาเหตุของการวิจัย

การวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ 22101 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยข้าพเจ้าได้ทำการสอนวิชานี้มา พบว่า ในเนื้อหาเรื่องวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลง เป็นการเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเอง เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและการประเมินที่เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการวิจัยที่ ดำเนินตามแผนการสอนและแสดงการวิเคราะห์ผลการใช้ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ สามารถนำไปปรับประยุกต์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสม และเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 และได้ทำการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 จำนวน 37 คน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ22101 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 37 คน โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบการวิจัย

รูปแบบการวิจัยใช้ การวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเดียว

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้สร้างขึ้นเอง

ผลการวิจัย

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ 22101

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่น โดยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปราบกฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น